



Ngày 8 tháng 1 năm 2021

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Timothy Hsu

tim.hsu@fortresstools.com.vn

UBCKNN ĐÃ CHẤP THUẬN NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ

GIAO DỊCH CHO DOANH NGHIỆP FDI

Thái Bình, Việt Nam – Ngày 8/1/2021 UBCKNN đã có văn bản số 59/UBCK-GSĐC trả lời Công văn số 01/2021/CV-FTV ngày 4/1/2021 của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam như sau:

- Ngày 8/1/2021 UBCKNN đã ban hành văn bản hướng dẫn các Sở Giao dịch Chứng khoán về việc xét duyệt hồ sơ niêm yết, đăng ký giao dịch của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được chấp thuận chuyển đổi thành công ty Cổ phần.
- Việc niêm yết, đăng ký giao dịch của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được chấp thuận chuyển đổi thành công ty cổ phần thực hiện theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Nhà đầu tư tham khảo Công văn của UBCKNN đính kèm.

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **59** /UBCK-GSĐC
V/v kiến nghị của Công ty cổ phần
Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam

Hà Nội, ngày **08** tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam

Về kiến nghị của Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam (Công ty) liên quan đến việc hướng dẫn niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Công văn số 01/2021/CV-FTV ngày 04/01/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

Ngày 08/01/2021, UBCKNN đã có văn bản hướng dẫn các Sở Giao dịch Chứng khoán về việc xét duyệt hồ sơ niêm yết, đăng ký giao dịch của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được chấp thuận chuyển đổi thành công ty cổ phần. Theo đó, việc niêm yết, đăng ký giao dịch của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được chấp thuận chuyển đổi thành công ty cổ phần thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Do vậy, UBCKNN đề nghị Công ty liên hệ Sở Giao dịch chứng khoán để hoàn thiện hồ sơ niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định./. ✱

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSĐC (03b).✱

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHỨNG**



Lê Công Điền



Về Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam

Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam (Fortress) được thành lập vào năm 2006 và là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về dụng cụ làm vườn với hơn 90% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu. Fortress là thành viên của Formosa Tools Co., Ltd., một công ty Đài Loan có truyền thống lâu đời trong ngành sản xuất dụng cụ làm vườn, được thành lập vào năm 1974 bởi gia đình Hsu. Fortress hiện có hai nhà máy đặt tại tỉnh Thái Bình (thuộc miền Bắc Việt Nam) và là trung tâm sản xuất chính cho toàn bộ hệ thống Formosa Tools.